

ข่าวหนังสือพิมพ์

ประจำวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๔ มกราคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. ปธ.ศาลฎีกาแนะวิธีการลงโทษ จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์
๒. คุณตลอดชีวิตเมียจ้างลูกน้องฆ่าสามี จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ เรื่อง

๑. “ประมุข ๓ อำนาจ” อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. ศาลแจ้งแก้ พรบ. ยาเสพติด จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. พลิกแพมคดีตั้ง ๒๕๕๙ รวบ “หญิงไก่-กิมเอ็ง” ฉ้อโกง-หมิ่นเบื้องสูง ศาลพิพากษา
คุก ๑๕๐ ปี จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๓. “ปธ.ฎีกา” ชูธงยุติธรรมต้องรวดเร็ว ยึดหลักนิติธรรม สุจริต ขอบธรรม จากหนังสือพิมพ์
มติชน เดลินิวส์

ฉบับวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. กำหนดมาตรฐานโทษคดียาเสพติด จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์
๒. บุกศาลอาญาฉกทรัพย์ จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ คมชัดลึก มติชน ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน
โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ
๓. หลักเกณฑ์สำคัญการรอ กำหนดโทษ คำแนะนำจาก ปธ.ศาลฎีกา จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๔. ประธานศาลฎีกาตั้งเป้าทำงาน จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ฉบับวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ศานิตย์” ปูตุ้มตัวแล้ว มือฉกทรัพย์ในศาลยันไม่เกี่ยวคดีความ จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ มติชน
๒. เสนอตั้งคณะ กก. กำหนดโทษคดียา จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ

Source :

ไทยรัฐ (บ้าน)

Date :

31 S.A. 2559

Page :

15

No :

ปธ.ศาลฎีกาแนะ วิธีการลงโทษ

ประธานศาลฎีกาออกคำแนะนำวิธีการกำหนดโทษรอกการลงโทษกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติทำให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจรอกการกำหนดโทษได้อย่างเหมาะสม ไม่ต้องใช้วิธีชะลอฟ้องก่อนจะฟ้องคดีแก้ปัญหาโทษเกินคุกครั้งนี้เปิดเผยที่มาที่มาจากงานศาลยุติธรรม วันที่ 29 ธ.ค. นายอฉิม อินทุตติ เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายในปี 2559 ว่า ปัจจุบันมีผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลให้ลงโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำประมาณ 300,000 คน มากกว่าจำนวนผู้ต้องขังที่เรือนจำสามารถรับได้ทำให้มีแนวคิดเรื่องการเบี่ยงเบนการลงโทษจำคุกเกิดขึ้น ศาลยุติธรรมเข้าใจปัญหานี้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาลบวันที่ 25 พ.ศ.2559 แก้ไขหลักเกณฑ์การรอกการลงโทษ รอกการกำหนดโทษและการคุมความประพฤติที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มีผลใช้บังคับแล้วนายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ได้ออกเป็นคำแนะนำประธานศาลฎีกาเพื่อให้สอดคล้องเกี่ยวกับวิธีการรอกการกำหนดโทษ รอกการลงโทษ และกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ พ.ศ.2559

นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวเสริมในรายละเอียดคำแนะนำของประธานศาล

ฎีกาเกี่ยวกับวิธีการรอกการกำหนดโทษว่านายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เห็นความสำคัญของการหลีกเลี่ยงการลงโทษจำคุกในระยะต้นและส่งเสริมให้นำวิธีการที่บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มาใช้ ออกเป็นคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีการรอกการกำหนดโทษ กับรอกการลงโทษและการกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ พ.ศ.2559 บังคับใช้เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.59 ที่ผ่านมามีรายละเอียดสาระสำคัญ 16 ข้อ มีหลักเกณฑ์สำคัญให้ผู้พิพากษาใช้พิจารณาประกอบดุลพินิจได้อย่างเหมาะสม ที่จะได้มาจากข้อมูลจากการสอบถามจำเลย จากสำนวนการสอบสวน หรือรายงานการสืบเสาะพินิจจำเลยของพนักงานคุมประพฤติ ศาลอาจใช้ดุลพินิจรอกการกำหนดโทษ หรือรอกการลงโทษไว้

นายสืบพงษ์ โฆษกศาลยุติธรรม มุ่งเน้นใน 2 กรณี คือ มุ่งเน้นสำหรับการทำความผิดครั้งแรก และจำเลยยังไม่สมควรที่จะถูกลงโทษให้มีผลพินิจคดีว่า กรณีที่ 2 คือ แม้จำเลยจะทำความผิดแต่ไม่ใช่ผู้ที่กระทำผิดจนติดเป็นนิสัย หรือทำซ้ำบ่อย ยังอยู่ในภาวะที่แก้ไขได้ ประธานศาลฎีกาแนะนำว่า กรณีนี้อาจนำวิธีการรอกการกำหนดโทษ หรือรอกการลงโทษ มาใช้กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้กระทำความผิดซ้ำอีก ด้วยการกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ เน้นมาตรการแก้ไขฟื้นฟูป้องกันไม่ให้จำเลยทำความผิดซ้ำ จะส่งผลให้จำเลยที่กระทำความผิดไม่ร้ายแรง มีโอกาสกลับตัว ไม่มีผลพินิจคดี ทำให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจรอกการกำหนดโทษ หรือรอกการลงโทษได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีคำแนะนำประธานศาลฎีกาในเรื่องนี้แล้ว ความจำเป็นที่จะให้มีการพิจารณาเรื่องกฎหมายชะลอฟ้องที่เคยเสนอ เพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังเกินคุกก็ผ่อนคลายเป็นไปเป็นการใช้อำนาจศาลการตรวจสอบคดีที่มีการฟ้องคดีขึ้นมาศาลจะใช้ดุลพินิจพยานหลักฐานว่ามีความผิดหรือไม่ถ้ามีความผิดควรใช้มาตรการลงโทษระดับใด ไม่ใช่ใช้การชะลอฟ้องก่อนจะฟ้องคดี

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

31 ธ.ค. 2559

Page : 3

No :

59570483

คุกตลอดชีวิตเมียจ้างลูกน้องฆ่าสามี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม นายสุวรรณ วงศ์อิสรภาพ หนายความของผู้เสียชีวิต เปิดเผยถึงกรณีคนร้าย 4 คน ใช้ปืนลูกซองยิงนายชรินทร์ ธนโชติพานิช อายุ 48 ปี เจ้าของโรงอิฐ ชรินทร์อิฐบล็อก ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ เสียชีวิตในบ้านพัก ขณะนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนและลูกน้องรวม 4 คน โดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงทะลุกระจกบ้านโดนเข้าที่กลางหลังผู้ตายรวม 9 นัด เสียชีวิต ก่อนคนร้ายจะหลบหนีไป เหตุเกิดเมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ต่อมาจับกุมนายมนูญ เทพรักษ์ อายุ 43 ปี นายบุญนาค ทรัพย์แสง อายุ 30 ปี นายวัชรินทร์ จากพันธ์ อายุ 30 ปี นายพรเทพ สังข์คุ้ม อายุ 29 ปี และนางบุษกร ธนโชติพานิช อายุ 45 ปี ภรรยาผู้เสียชีวิต จากการสืบสวนทราบว่า นางบุษกร ภรรยา นายชรินทร์เป็นผู้จ้างวานเพราะว่ามีปัญหาทะเลาะกับผู้เสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง และถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง จึงได้ให้นายมนูญลูกน้องคนสนิทจัดหาคนมายิงนายชรินทร์ ตกลงค่าจ้างกันที่ 80,000 บาท นางบุษกรจ่ายเงินให้ก่อน 5,000

บาท เพื่อเป็นค่าเตรียมการลงมือ แต่ในชั้นสอบสวนนางบุษกรไม่ยอมให้การใดๆ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ศาลจังหวัดกระบี่ได้อ่านคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1-5 ประกอบด้วย นายมนูญ เทพรักษ์ นายบุญนาค ทรัพย์แสง นายวัชรินทร์ จากพันธ์ นายพรเทพ สังข์คุ้ม และนางบุษกร ธนโชติพานิช มีความผิดตามคำฟ้องในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร จึงพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง 5 แต่จำเลยได้รับสารภาพเป็นประโยชน์ในชั้นสอบสวน ให้ลดโทษ 1 ใน 3 คงจำคุกตลอดชีวิต ส่วนจำเลยที่ 5 เป็นภรรยาผู้เสียชีวิตนั้น ได้ให้การเป็นประโยชน์ในชั้นพิจารณา ศาลพิพากษาลดโทษให้ 1 ใน 3 คือ จำคุกตลอดชีวิตเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ศาลยังได้พิพากษาให้จำเลยทั้ง 5 ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์รวมเป็นเงินจำนวน 6.3 ล้านบาทด้วย